



# 'พท.-ปชป.' ปรับแผน รับโพลแรกซ่อมดอนเมือง



## รายงาน

เริ่มเข้มข้นขึ้นมาเป็นลำดับ สำหรับศึกเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 12 เขตดอนเมือง (ยกเว้นแขวงสนามบิน) ในวันที่ 16 มิถุนายน ภายหลังจากผลโพลตัวเลขของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ในช่วงโค้งแรกได้เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "คนดอนเมืองคิดอย่างไรกับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 12" ที่ระบุว่า จะเลือก นายแทนคุณ จิตต์อิสระ จากพรรคประชาธิปัตย์ (ร้อยละ 29.0) รองลงมาคือ เบอร์ 9 นายยุทธนันท์ ภมรมนตรี จากพรรคเพื่อไทย (ร้อยละ 26.7) ขณะที่ร้อยละ 28.9 ยังไม่ได้ตัดสินใจ และร้อยละ 13.4 ตัดสินใจแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผย

หากดูจากผลสำรวจในช่วงโค้งแรก อาจจะมีความคาดหมายเล็กน้อย ที่ "อี" แทนคุณ กลับมีคะแนนนิยมนำ "พระเอกแซม" ยุทธนันท์

ช่วงเข้าสู่ทางตรง ไปจนถึงช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนจะถึงวันชิงชัย ผู้สมัครทั้งสองพรรคใหญ่ต้องปรับยุทธศาสตร์การช่วงชิงคะแนนเสียงของชาวดอนเมืองอย่างแน่นอน

เริ่มจากฝ่ายแชมป์เก่า นายยุทธนันท์ ภมรมนตรี เปิดเผยถึงกระแสโพลที่ยังเป็นรองนายแทนคุณ ว่า ส่วนตัวไม่ได้ซีเรียส เพราะที่ผ่านมโพลไม่ได้ตอบอะไรเลยเป็นเพียงสีสันของการเลือกตั้งเท่านั้น โพลที่ออกมาตอนที่เพิ่งได้เลขผู้สมัคร ยังไม่ได้นำเสนอนโยบาย ยังไม่ได้ลงพื้นที่หาเสียงและยังไม่ได้ปราศรัย นอกจากนี้โพลที่ออกมายังสวนทางกับโพลที่ตนได้ทำขึ้นโดยสิ้นเชิง เพราะโพลที่ตนทำเป็นไปในทิศทางที่ดี เชื่อมมั่นในการทำโพลของทีมงาน และเคารพทุกโพล แต่จะไม่ประมาทขณะเดียวกันผลโพลที่คะแนนออกมาเป็นรองคู่แข่งถือเป็นการกระตุ้นให้ทีมงานหนักขึ้น ซ้อมท้วงติง หรือข้อเสนอแนะอะไรที่สามารถนำมาปรับได้ก็พร้อมนำเอามาปรับเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น ส่วนจะปรับอย่างไรนั้นยังไม่ขอเปิดเผย

ขณะที่ฝั่งผู้ท้าชิง อย่าง นายแทนคุณ จิตต์อิสระ

กล่าวถึงผลสำรวจของคุณวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) สำรวจผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 12 ตอนเมือง ระบุว่ามึคะแนนนำนายยุรนันท์ ว่า มีความมั่นใจเต็มที่ในการเลือกตั้งซ่อม แต่ผลโพลไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนความเป็นจริง เพราะการสุ่มตัวอย่างยังไม่มี ความครอบคลุม และอาจจะยังไม่มีเวลาลงไปยังกลุ่ม ตำรวจ ทหาร ที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของเรา ซึ่งมีประมาณ 20,000 คน หรือคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ เพราะนี่คือ ตัวแปรสำคัญ ที่ทำให้กังวล ฉะนั้นเมื่อผลโพลออกมา ในลักษณะนี้ ยิ่งทำให้ต้องไม่ประมาท เพราะอาจทำให้ คนที่เชียร์เรา รู้สึกว่าถ้าไม่ไปเลือก ก็ได้อยู่แล้ว และ อาจทำให้คู่แข่งชนะได้ เชื่อว่าทั้งหมดอยู่ที่ความขยัน มากกว่า และในส่วนของคุณยุรนันท์ คิดว่า ค่อนข้างมีความเข้มแข็ง เพราะเขามีฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย และภาพลักษณ์ของคุณยุรนันท์ก็ดีด้วย

“ยอมรับว่ากังวลกับการเข้าถึงกลุ่มทหาร ตำรวจ ถึงแม้กลุ่มทหารจะไม่ได้ยึดโยงกับคนถืออำนาจรัฐ แต่ เชื่อว่า เขาคงมีความเกรงใจ เพราะการเปิดให้เรา เข้าไปหาเสียงทำได้น้อยมาก จนเกรงว่าคนเหล่านี้จะ

ไม่เข้าใจนโยบายในส่วนที่เราอยากนำเสนอ ซึ่งผม อยากจะพัฒนา และแก้ปัญหาหลายเรื่อง เพื่อให้ สวัสดิการทหารดีขึ้น เช่น การลดความเหลื่อมล้ำในแง่ ของกฎหมาย เรื่องภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ขณะนี้ผมได้ทำหนังสือไปยังกองทัพอากาศแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับกลับมา” นายแทนคุณกล่าว

สำหรับกลยุทธ์ที่จะมีการปรับในช่วงโค้งสุดท้าย ของการเลือกตั้งซ่อมนั้น นายแทนคุณเปิดเผยว่า คงเป็นในเรื่องของข้อความที่จะสื่อถึงคนตอนเมือง ให้เข้าใจว่าการเลือก ส.ส.เข้าไป ก็เพื่อเป็นกระบอก เสียง เป็นตัวแทนของประชาชนในสภา เพื่อเรียกร้องปัญหาปากท้องแทนประชาชน ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ สำคัญ โดยมีวิสัยทัศน์ เพื่อเชื่อมโยงคนเมืองไปสู่ ประตูอาเซียน โดยจะทำให้ชัดเจนมากขึ้น อย่างในเรื่องความปลอดภัยของประชาชน อีกทั้งการลงพื้นที่หาเสียง จะยึดยุทธศาสตร์ดาวกระจาย แบ่งออกเป็น 10 โชน โดยจะมี ส.ส.กม.ของพรรค ไปร่วมกันเคาะประตูบ้าน หาเสียงในพื้นที่ต่างๆ เพื่อขอ โอกาสประชาชน